



e - Auction
เลขที่ 6 /2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (ชนิดทางรถข้าม) หมู่ที่ 3 บ้านพุเตย ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ชนิดทางรถข้าม) หมู่ที่ 3 บ้านพุเตย ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนด

ราคากลางของงานจ้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 3,000,000.- บาท (-สามล้านบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างลักษณะประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000.- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน เอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เชื่อถือ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการหรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์”
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 29 ส.ค. 2555 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมลงชื่อผู้ดูสถานที่ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.30 น. และหากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดจะถือว่าได้รับทราบ และยอมรับสภาพพื้นที่เกี่ยวกับสถานที่ คำชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ทุกประการ

/ กำหนดยื่นเอกสาร.....

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17.11 พ.ศ. 2555
ระหว่างเวลา 11.20 น. ถึงเวลา 11.50 น. ณ สถานที่กลางรับ-เปิดซองศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
และแจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อ ทางไปรษณีย์ต่อรับภายใน
15 วันทำการ นับแต่วันเปิดซองเอกสาร และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 24 พ.ศ. 2555
เวลา 9.00 - 9.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.- บาท
ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. 2555
ถึงวันที่ 3 พ.ศ. 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5672-1849 ในวันและ
เวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือทางเว็บไซต์ www.phetchabunpao.go.th ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

อนึ่ง ในการซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องเตรียม
เอกสารมาพร้อมในวันซื้อเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องเป็นต้นฉบับจริงมีอายุไม่เกิน 30 วันนับถึงวันยื่น
เอกสารประมูล
2. หนังสือรับรองผลงาน ต้องเป็นต้นฉบับจริง

ประกาศ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2555 พ.ศ. 2555


(นายอัครเดช ทองใจสด)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์